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รายงานการประชุมปลัดเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
คร้ังที่  ๑ /๒๕๖๕ 

เม่ือวันที่  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๕    
 ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    

******************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

   ๑ นายสถติ  ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถิต  ศรีสงคราม  

๒ ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลต าบลโนนตาล สุขประจันทร์ พฤกษชาติ  

3 ส.ต.ต.ปรีชา  ปามา ปลัดเทศบาลต าบลสีแก้ว ปรีชา  ปามา    

 อ าเภอเกษตรวิสัย    

4 ส.ต.ท.รัตนชัย อ่อนทรัพย์ ปลัดเทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ รัตนชัย อ่อนทรัพย์  

 อ าเภอจตุรพักตรพิมาน    

5 นางสาวออนล่ี  มาบกลาง ปลัดเทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน ออนล่ี  มาบกลาง 
 6 นางสาวสิริพร  สิงห์เสนา ปลัดเทศบาลต าบลโคกล่าม สิริพร  สิงห์เสนา  

7 นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลต าบลดงแดง รัชพล  ไกยสินธุ์  

8 ว่าท่ีร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร ปลัดเทศบาลต าบลเมืองหงส์ สันติวัฒน์ ศรีสมุทร 
  อ าเภอจังหาร    

9 จ.ส.อ.ประสิทธิ์  เวียงสมุทร ปลัดเทศบาลต าบลผักแว่น ประสิทธิ์  เวียงสมุทร  

 อ าเภอธวัชบุรี    

10 นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย ปลัดเทศบาลต าบลนิเวศน์ พรประสิทธิ์ รัตนวิชัย  

 อ าเภอพนมไพร   
 11 นายค าหล้า  สีหะบุตร ปลัดเทศบาลต าบลพนมไพร ค าหล้า  สีหะบุตร  

 อ าเภอโพนทราย    

12 นายวันชัย  สุวรรณพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลโพนทราย วันชัย  สุวรรณพันธ์  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

13 น.ส.อนันตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา .อนันตา  โพธิ์อุดม แทน 

  อ าเภอโพนทอง    

14 นายวีระพนัธุ์  ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาลต าบลโพนทอง วีระพนัธุ์  ส่วนเสน่ห์  

15 ว่าท่ีร้อยโทบุญเกิด  เมืองแวง ปลัดเทศบาลต าบลโนนชัยศรี บุญเกิด  เมืองแวง  

16 ส.ต.ท.สงวน  เย็นวัฒนา ปลัดเทศบาลต าบลโคกกกม่วง สงวน  เย็นวัฒนา  

17 นายทองสุข  แสงปาก ปลัดเทศบาลต าบลโคกสูง       ทองสุข  แสงปาก  

 อ าเภอเมืองสรวง    

18 นายคงศักดิ์  พลภูเมือง ปลัดเทศบาลต าบลเมืองสรวง คงศักดิ์  พลภูเมือง  

 19 นางดวงตา  แก่นสา ปลัดเทศบาลต าบลหนองหิน ดวงตา  แก่นสา  

 อ าเภอสุวรรณภูมิ    

๒๐  น.ส.ยุวดี  กลางคาร ปลัดเทศบาลต าบลจ าปาขัน ยุวดี  กลางคาร 
 2๑ นายสมศักดิ์  พันธ์ชาติ ปลัดเทศบาลต าบลหินกอง สมศักดิ์  พันธ์ชาติ   

22 ว่าท่ีร้อยโทอนันต์  เมาะราษี ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อนันต์  เมาะราษี  

 อ าเภอเสลภูม ิ    

๒๓ นายณรงค์  พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลต าบลเสลภูมิ ณรงค์  พฤกษชาติ  

๒๔ นางชวนพิศศิริ  ศรีบัวเทศ ปลัดเทศบาลต าบลขวาว ชวนพิศศิริ  ศรีบัวเทศ  

๒๕ นายค าหล้า  สีหะบุตร ปลัดเทศบาลต าบลเมืองไพร ค าหล้า  สีหะบุตร  

 ๒๖ จ.อ.  สมพงษ์  ศักดิ์แสง ปลัดเทศบาลต าบลนาแซง สมพงษ์  ศักดิ์แสง  

๒๗ จ.ส.อ.สักขี  ผ่านจังหาร ปลัดเทศบาลต าบลวังหลวง สักขี  ผ่านจังหาร  

๒๘ นายพัฒพงษ์  ก าหอม ปลัดเทศบาลต าบลพรสวรรค์ พัฒพงษ์  ก าหอม  

 
อ าเภอหนองพอก   

 ๒๙ นางเกษรานีย์  คันธาวัฒน ์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าสีดา เกษรานีย์  คันธาวัฒน ์
 ๓๐ นายภาสกรณ์  สมภาร ปลัดเทศบาลต าบลหนองพอก ภาสกรณ์  สมภาร  

 อ าเภออาจสามารถ    

๓๑ นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ปลัดเทศบาลต าบลปอภาร    ติดราชการ 
๒. ปลัดเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย    ติดราชการ 
๓. ปลัดเทศบาลต าบลเมืองบัว    ติดราชการ 
๔. ปลัดเทศบาลต าบลหนองผือ    ติดราชการ 
๕. ปลัดเทศบาลต าบลหัวช้าง    ติดราชการ 
๖. ปลัดเทศบาลต าบลล้ินฟ้า    ติดราชการ 
๗. ปลัดเทศบาลต าบลดินด า    ติดราชการ 
๘. ปลัดเทศบาลต าบลดงสิงห์    ติดราชการ 
๙. ปลัดเทศบาลต าบลจังหาร    ติดราชการ 
๑๐. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์    ติดราชการ 
๑๑. ปลัดเทศบาลต าบลธงธานี    ติดราชการ 
๑๒. ปลัดเทศบาลต าบลมะอึ    ติดราชการ 
๑๓.  ปลัดเทศบาลต าบลอุ้มเม้า    ติดราชการ 
๑๔. ปลัดเทศบาลต าบลปทุมรัตต์    ติดราชการ 
๑๕. ปลัดเทศบาลต าบลโพนสูง    ติดราชการ 
๑๖. ปลัดเทศบาลต าบลโนนสวรรค์    ติดราชการ 
๑๗. ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย    ติดราชการ 
๑๘. ปลัดเทศบาลต าบลเชียงใหม่    ติดราชการ 
๑๙. ปลัดเทศบาลต าบลชัยวารี    ติดราชการ 
๒๐. ปลัดเทศบาลต าบลค าพอุง    ติดราชการ 
๒๑. ปลัดเทศบาลต าบลอัคคะค า    ติดราชการ 
๒๒. ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง    ติดราชการ 
๒๓. ปลัดเทศบาลต าบลแวง    ติดราชการ 
๒๔. ปลัดเทศบาลต าบลชุมพร    ติดราชการ 
๒๕. ปลัดเทศบาลต าบลชมสะอาด    ติดราชการ 
๒๖. ปลัดเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ    ติดราชการ 
๒๗.  ปลัดเทศบาลต าบลเมยวดี    ติดราชการ 
๒๘. ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง    ติดราชการ 
๒๙. ปลัดเทศบาลต าบลกกกุง    ติดราชการ 
๓๐. ปลัดเทศบาลต าบลศรีสมเด็จ    ติดราชการ 
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๓๑. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านบาก    ติดราชการ 
๓๒. ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง    ติดราชการ 
๓๓. ปลัดเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ    ติดราชการ 
๓๔. ปลัดเทศบาลต าบลกุลา    ติดราชการ 
๓๕. ปลัดเทศบาลต าบลดอกไม้    ติดราชการ 
๓๖. ปลัดเทศบาลต าบลหนองหลวง    ติดราชการ 
๓๗. ปลัดเทศบาลต าบลเกาะแก้ว    ติดราชการ 
๓๘. ปลัดเทศบาลต าบลนาเมือง    ติดราชการ 
๓๙. ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง    ติดราชการ 
๔๐. ปลัดเทศบาลต าบลโพนเมือง    ติดราชการ 
๔๑. ปลัดเทศบาลต าบลหนองฮ ี    ติดราชการ 
๔๒. ปลัดเทศบาลต าบลเชียงขวัญ    ติดราชการ 

เร่ิมประชุมเวลา          ๐๙.๓๐ น. 
 

ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

   - 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี   ๒๒  มกราคม   ๒๕๖๔    
  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ   
 

                               -         
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา                    

๓.๑ ฝ่ายการเงิน  
     

๓.๒ ฝ่ายสวัสดิการ 
    - 
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   ๓.๓ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  - 
 ๓.๔ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
 - 
   ๓.๕  ฝ่ายวิชาการ 
ปลัด ทต.อาจสามารถ ส าหรับฝ่ายวิชาการก็มีเรื่องจะแจ้งให้ท่านปลัดทุกท่านทราบ ซึ่งเอกสารได้                     

แจกให้กับทุกท่านแล้ว   ดังนี้ 
 

เรื่องท่ี  ๑   หารือการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
ก่อสร้าง ตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค  (กวจ)  ๐๔๐๕.๒/
๐๔๙๔๕๗๑ ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เรื่อง ข้อหารือการแต่งต้ังผู้ควบคุมงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
  เดิมเราแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ คนท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นช่างผู้ควบคุมงานไม่ควรแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ปัจจุบันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่ง กวจ. เขาหารือว่าตามท่ีหารือเป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ ดังนั้นช่างผู้ควบคุมงานไม่ต้องห้ามเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

เรื่องท่ี  ๒ การเบิกค่าซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เป็นการสอบถามตามช่องทาง
อินเตอร์เน็ต ถามว่าการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างของ อปท. เช่นการซ่อมอาคาร
ส านักงาน บ้านพักข้าราชการ การซ่อมถนน ให้สามารถใช้ตามปกติจะต้องเบิกจ่าย
จากงบประมาณหมวดไหนเดิมเบิกจ่ายจากค่าบ ารุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างค่าบ ารุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่ายจะต้องเบิกจ่ายจากค่าใช้สอยหรือไม่หรือเบิกจ่ายจาก
หมวดไหน เป็นการตอบจากเจ้าหน้าท่ีกรมหากเป็นการซ่อมแซมให้ใช้การตามปกติ 
เช่นการซ่อมแซมถนนมิใช่เป็นการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้ดีขึ้นให้เบิกจ่ายหมวดค่า
ใช้สอยประเภทค่าบ ารุงรักษาแต่หากเป็นการซ่อมแซมรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ให้
เบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง สรุป ถ้าเป็นการซ่อมแซมเพื่อให้
ใช้งานตามปกติให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอยแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงการซักซ้อมของ กวจ.หากเป็นการ
ก่อสร้างต้องมีแบบและต้องมีวิศวกรวุฒิเซ็นต์ก ากบัน าไปใช้ด้วย 
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เรื่องท่ี  ๓   การเขียนค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายจากเดิมก่อนท่ีจะมีการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการงบประมาณปี ๖๓ ในระเบียบเดิมข้อ ๑๕ จะมีข้อความว่า
งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือเงินประเภทอื่นท่ีจะน ามาต้ัง
งบประมาณให้จ าแนกรายจ่ายและให้ระบุประเภทเงินนั้นในค าช้ีแจงงบประมาณ
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ก่อนปี ๖๓ การตั้งรายจ่ายแบบเดิมต้องเขียนไว้ด้วยว่าจ่ายจาก
เงินรายได้หรือจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เรื่องท่ี  ๔    การประชุมสภาท้องถิ่นสรุปคือว่าสภามีจ านวนสมาชิกเท่าไหร่ก็ถือเป็น
องค์ประชุมสมาชิกท่ีเข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มีอยู่ ๑๐ คน ก็มาไม่ต่ ากว่า 
๕ คน มี ๘ คน ก็มาไม่ต่ ากว่า ๔ คน ท่ีน ามาฝากเนื่องจากประธานสภาสามารถยก
มือในท่ีประชุมโดยไม่ต้องลงไปท าหน้าท่ีสมาชิกหากเสียงเท่ากันสามารถยกมือเพื่อ
ตัดสินได้ ในครั้งแรกยกในฐานะสมาชิกถ้าเท่ากันสามารถยกอีกในฐานะประธานสภา
ในการตัดสิน 

เรื่องท่ี  ๕  หารือคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดอ านาจเจริญกรณีท่ี
สมาชิกย้ายช่ือออกจากทะเบียนบ้านออกจากเทศบาลในฐานะเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ก. แล้วไม่มีช่ือในเทศบาล ก.จะพ้นจากสมาชิกภาพหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่บ้านถ้าออกไปจากภูมิล าเนาเกิน ๓ เดือน ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง ถ้าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลจะขาดคุณสมบัติหรือไม่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตอบข้อหารือว่ากรณีสมาชิกสภาเทศบาลจะดูขาเข้าในการท่ีจะดูว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องมีช่ืออยู่ในภูมิล าเนาท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลครบ ๑ ปี แม้ต่อมาจะมีการย้ายออกจากเขตเทศบาลก็ยังถือว่าเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล 

เรื่องท่ี  ๖  การท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอ านาจให้นายอ าเภอเป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบให้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติต้ังแต่ท่านผู้ว่าฯ ภูษิต   ได้ยกเลิก
ค าส่ังมอบอ านาจให้นายอ าเภอเห็นชอบในการพิจารณาเห็นชอบให้มีการประกาศใช้
เทศบัญญัติทุกเรื่องโดยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาท้ังหมดเพราะฉะนั้น
การด าเนินการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีได้ประชุมท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เจอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่ามีเทศบาลอยู่
เทศบาลหนึ่งส่งเรื่องเทศบัญญัติเข้ามาแล้วจังหวัดตรวจรายงานการประชุมในการ
ตราเทศบัญญัติท าไม่ถูกต้องมีการรวบอ านาจครั้งเดียว ดังนั้นจึงเป็นห่วงในการ
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พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในเดือนสิงหาคมกลัวว่าหาก
ด าเนินการในรูปแบบข้ันตอนวิธีการไม่ถูกต้องจะต้องกลับไปด าเนินการใหม่  

เมื่อวานการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
การประชุมก่อนแต่การด าเนินการจริงมีการด าเนินการคนละขั้นตอนกับท่ีมีการลง
นามสรุปเมื่อวานผมให้ความเห็นว่าเขาเข้าร่วมประชุมแต่มีหน้าท่ีจัดการประชุม
เพราะฉะนั้นการลงนามเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้เข้าประชุมจริงก็เหมือนการรายงาน
เท็จมีการคุยกันเบ้ืองต้นแต่การเขียนรายงานเป็นอีกแบบมีการเบิกเบ้ียประชุมเรื่อง 

เกิดจาก สตง.ช้ี การบันทึกจึงอยากให้บันทึกตามข้อเท็จจริงท่ีประชุมมีมติให้
ภาคทัณฑ์ ในเรื่องท่ีสองคนเดียวกันการจัดการอบรมเป็นการตรวจรับกระเป๋าใน
โครงการมี ๕๐ ใบ แต่ผู้เข้าอบรมมี ๓๐ คน แต่คนนี้เป็นเพียงกรรมการตรวจรับเมื่อ
เขาเป็นกรรมการตรวจรับในการจัดท าโครงการมีการจัดซื้อ ๕๐ ใบ เขาก็ตรวจรับ 
๕๐ ใบ ส่วนท่ีหาย ๒๐ ใบนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเขาอันนี้ไม่ได้ถูกลงโทษ ดังนั้นขอให้เราดู
ให้รอบครอบการเข้าร่วมประชุม 

ส่ิงท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีประชุมรับหลักการในวาระท่ี ๑ ต้องเสนอการแต่งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติในส่วนการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติท่ีมีการแต่งต้ัง
ถาวรไว้แล้วให้ใช้ชุดเดิมก็ได้ซึ่งมีหนังสือตอบข้อหารือหลายฉบับหรือเราจะต้ังใหม่ก็
ได้เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแล้วต้องท้ิงเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 
ค าว่าไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง บางคนบอกว่าไม่ถึง ๒๔ ช่ัวโมง เช่นประชุมวันนี้ ๙ โมง 
นับไปอีก ๙ โมง พรุ่งนี้ ซึ่งได้น าหนังสือก็ควรจะก าหนดวันท างานจ านวน วันละ ๘ 
ช่ัวโมง เป็นเวลา ๓ วัน ในความเห็นของผมวันหนึ่งอาจเกิน ๒๔ ช่ัวโมงก็ได้ หลังจาก
แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแล้วทิ้งไว้ ๓ วัน หลังจาก ๓ วันแล้วจะต้องท าหนังสือ
ถึงสมาชิกผู้ยื่นค าแปรญัตติท าหนังสือถึงนายกผู้ยื่นญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ให้
เข้าร่วมคณะกรรมการแปรญัตติหากสมาชิกหรือนายกไม่มา ไม่เป็นไร เมื่อกรรมการ
แปรญัตติเสร็จแล้วต้องส่งรายงานให้ประธานสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง จ านวน 
๒๔ ช่ัวโมง ๓ ครั้ง ต้องได้ตามนี้เพราะจังหวัดจะตรวจตามนี้หากไม่ได้ตามนี้อาจต้อง
กลับไปด าเนินการใหม่ 

หน้าสุดท้ายในเอกสารชุดนี้กรณีผู้บริหารท้องถิ่นขอแปรญัตติเพิ่มรายจ่าย
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางผู้บริหารสามารถขอเพิ่มรายการได้ส่วนสมาชิกมีอ านาจท่ีต้อง
ตัดอย่างเดียว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ A ตัดหนึ่งคัน เหลือ ๑ คัน 

ความเห็นของคณะกรรมการ C ตัดท้ังสองคัน 

ในการลงมติในวาระท่ี ๒ กรณีท่ีไม่มีการแปรญัตติใดๆเลยไม่ต้องมีการลงมติสมาชิก
ไม่ได้ขอตัด นายกไม่ได้ขอตัดหรือขอเพิ่ม คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้ตัด 

ปลัดวันชัย  สุวรรณชัย   ข้อหารือในกรณีการนับเวลา  ๒๔  ช่ัวโมง 

ปลัดจิระศักดิ์  จันทรวิภาค จะเรียกประชุมกันภายในวันท่ี  15  เอาอย่างนี้นะถ้าจะให้ผมแนะน า
จังหวัดการนับเวลาสมมุติว่าวันนี้ถ้าเรานัดเวลา  9  โมง เราจะนัดประชุมในวาระท่ี  
๓  พรุ่งนี้จะนัดประชุม  ๑๐  โมงก็ได้ แนะน าท าตามตารางนี้แหล่ะ  แต่ถ้าเราจะ
เลือกแบบท่ีเราเคยปฏิบัติก็ได้ 

8  เรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารการปกครองรปูแบบพิเศษ  เป็นเรื่องของ
หนังสือ มท 0810.4/11641  ลงวันท่ี  2  มิถุนายน  2565  เรื่องข้อสังเกต
คณะกรรมการกระจายอ านาจการบ่มคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘ วันตามแบบท่ีกรม
ทางหลวงชนบทก าหนดมาให้เราใช้ เป็นเรื่องของหนองพอกสาเหตุเนื่องจาก สตง.
เข้าตรวจแล้วทักท้วงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยไม่รอผลการบ่มคอนกรีต ๒๘ 
วันเนื่องจากว่าการตรวจรายงานการประชุมแล้วในการบ่มคอนกรีตต้องมีผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งขอแจ้งว่าหน่วยงานท่ี สตง.ให้การยอมรับคือ
หน่วยงานโยธาธิการและผังเมือง ผมได้ถามว่าท าไมถึงตรวจรับไม่ได้ สตง.เลยถามว่า
แม้กว้าง ยาว หนา ได้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าก าลังอัดบรรลัยจะได้ท่ี ๓๒๕ KTSต้องรอ
ให้ผลการบ่มคอนกรีตจากหน่วยงานท่ีตรวจสอบก่อน สรุปค าแนะน าของ 
คณะกรรมการกระจายอ านาจ บอกว่าหากการทดสอบค่าแรงอัดคอนกรีตผ่านเกณฑ์
ทดสอบก่อนก าหนด ๒๘ วัน อาจสามารถตรวจรับงานได้และการด าเนินการดังกล่าว
ไม่มีผู้รับรองซึง่ในเรื่องนีก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือหารือไปยังกรม
ทางหลวงชนบทแล้วปรากฏกว่ากรมทางหลวงชนบทไม่ตอบกลับว่าการบ่มคอนกรีต
ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้แล้วคือต้องบ่ม ๒๘ วัน ในเรื่องนี้ผมได้
น าเสนอท่ีประชุมหนังสือแจ้งค าส่ังศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการบ่มคอนกรีตท่ีได้มี
ค าวินิจฉัยต้ังแต่ปี ๖๒ ปี ๖๓ เพราะฉะนั้นตามแบบมาตรฐาน มทถ.ได้ก าหนดการ
บ่มคอนกรีตไว้ ๒๘ วัน การก่อสร้างท่ีใช้แบบในการก่อสร้างแบบใดต้องดู
รายละเอียดของแบบซึ่งในข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการไม่ได้แจ้งเรื่องการบ่ม
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คอนกรีต การท าสัญญา ๙๐ วัน จ าเป็นต้องระบุการบ่มคอนกรีตเข้าไปอีก ๓๐ วัน 
เป็น ๑๒๐ – ๑๒๕ วัน ซึ่งต้องระบไุว้ในการร่างก าหนดขอบเขตงานหากการก่อสร้าง
มาก่อสร้างในวันท้ายๆ แล้วจะมาขอต่อสัญญานั้นไม่สามารถท าได้เพราะไม่เข้า
หลักเกณฑ์ในการขยายสัญญาข้อสังเกตดังกล่าวสามารถดูได้แต่ไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้ 

ปลัดค าหล้า  ขอสอบถามผมมีสัญญา ๘ – ๙ โครงการท่ียังไม่ได้ลงนาม ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่าง  
                               ไม่ได้ค านวณเวลาการบ่มคอนกรีตเข้าไปด้วยก็สงสัยว่าท าไมไม่ 

บวกเวลาบ่มคอนกรีตท าไมต้องรอการบ่มคอนกรตี ๒๘ วัน ผู้รับจ้างอาจจะ
ร้องเรา ซึ่งต่อไปทุกสัญญาต้องบวกระยะเวลา ๒๕ – ๓๐ วัน เรื่องนี้น่าจะจบปัญหา 
ต้องมีการบ่มลูกปูนตัวอย่างจริงหน้างานไมน่้อยกวา่ ๗ วัน สามารถใช้ได้หรือไม่หรือ
ต้องใช้ท่ี ๒๘ วัน หรือบวกต้องในสัญญาเข้าไปอีก ๒๐ – ๓๐ วันการบ่มน้ ายาเข้าไป
ด้วย 

ปลัดจิระศักดิ์  เกิดจากแบบท่ีใช้ในการก่อสร้างว่าเราใช้แบบอะไรเนื่องจากแบบมาตรฐานของ 
มทถ.ได้ก าหนดการบ่มคอนกรีตไว้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางค าพิพากษาของศาล 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดี ในโครงการท่ีไม่ได้บวกการบ่มคอนกรีตไว้สามารถ
ขยายระยะเวลาได้หรือไม่เป็นกระบวนการการท างานท่ีแท้จริงการขยายเวลาเป็น
เรื่องของผู้รับจ้างต้องเสนอปัญหาเข้ามาว่าการท างานจริงไมไ่ด้มีการคิดค านวณเรื่อง
การบ่มคอนกรีตไว้หากพบเห็นให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือมาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่
เหตุดังกล่าวส้ินสุดลง  

ปลัดรัชพล  ไกยสินธุ์   ในเรื่องการก าหนดค่าปรับร้อยละศูนย์จะมีผลส้ินสุดในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งได้มีหนงัสือแจ้งให้ทราบแล้ว ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ การแจ้งเหตุต้อง
เริ่มจากผู้รับจ้างและอีกเรื่องการท าสัญญาในปัจจุบันเป็นสัญญาปรับค่า K ได้เป็น
การแปลผัน มีผลสองทางคือเทศบาลอาจได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในปัจจุบัน
ซึ่งราคาน้ ามันแพงขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างสามารถ
เรียกร้องการแปรผันตามสัญญาค่า K ในวันท่ีส่งมอบงานหากไม่คิดค านวณไว้จะเกิด
ปัญหาในส่วนนี้เพราะไมไ่ด้ต้ังงบประมาณไว้ส าหรบัส่วนนี้ 

ปลัดจิระศักดิ์   ในเรื่องสัญญาคิดค่า K ให้คิดค านวณไว้ด้วยหากมีการคิดค านวณแล้วผู้รับจ้างได้
สิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ก็จะไม่เกิดปัญหาแต่หากกรณี
ท่ีเทศบาลค านวณแล้วจ าต้องคืนเงินให้เทศบาลอย่านิ่งเฉยต้องท าการเรียกเงินคืน
หากไม่ด าเนินการ สตง.เข้าตรวจจะถูกเรียกเงินคืน 
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ปลัดรัชพล  ไกยสินธ์ ประเด็นตัวอย่างท าสัญญา ๑ เมษายน – ๓๐ พฤษภาคม ผู้รับจ้างท างานช้าโดยมา
   ลงงานในวันท่ี ๕ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ซึ่งผลเทสยังไม่มาแต่ผู้รับจ้างได้ส่ง    
                                มอบงานแล้วการส่งมอบงานในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม นั้นถูกต้องหรือไม่  
ปลัดจิระศักดิ์  ในส่วนนี้การส่งมอบงานต้องส่งมอบท่ีถูกต้องท้ังปริมาณและคุณภาพให้ตรวจสอบ 
                               จากรายงานช่างการเทปูนลูกสุดท้ายควรจะเทวันท่ี ๓ พฤษภาคม ในอีก ๒๘ วัน      
                               เป็นการบ่มคอนกรีต ในประเด็นนี้จึงไม่มีสิทธิส่งงานจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดเวลา 
                               บ่มคอนกรีตไว้ 
ปลัดค าหล้า  การด าเนินงานของผู้รับจ้างด าเนินการช้าเอง 
ปลัดจิระศักดิ์               การส่งมอบงานจะต้องมีผลเทสท่ีบ่มคอนกรีตอีก ๒๘ วัน 
ปลัดค าหล้า           การบริหารสัญญา ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก าหนด  

ไว้ เกี่ยวกับการก าหนดสัญญา ๖๐ วัน ๙๐ วัน ซึ่งเป็นเรื่องช่างทราบดีเกี่ยวกับการ
บ่มคอนกรีตให้สอบถามช่างและเป็นตามท่ีท่านประธานแจ้งว่าการก าหนดขึ้นอยู่กับ
แบบท่ีน ามาใช้ประกอบในสัญญาท่ีผ่านมาเราตามช่างโดยไม่ได้ตรวจสอบการบวก
เพิ่มในการบ่มคอนกรีต 

ปลัดจิระศักดิ์  สตง.หากเจอหน่วยตรวจการจัดซื้อจัดจ้างจะละเอียดมากเพราะมีวิศวกรเข้าร่วมมี   
กรณีท่ีเกิดขึ้นหนังสือค้ าประกัน ท าสัญญาเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ท าประกัน ๒ ปี ค้ า
ประกัน ๑ มกราคม ๖๕ – ๑ มกราคม ๖๗ เนื่องจากกรณีนี้มีการปรับผู้รับจ้างจาก
การส่งมอบงานล่าช้าสัญญาค้ าประกันจึงไม่ครอบคลุมถึงโดยสัญญาค้ าประกันต้อง
เริ่มต้ังแต่วันส่งมอบงานการค้ าประกันจึงขาดไป การพิจารณาค านวณการค้ าประกัน
ต้องบวกระยะเวลาในการท างานเข้าไปด้วยเพราะสัญญาค้ าประกันจะมีผล ๒ ปี เมื่อ
ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนเมื่อไม่บวกระยะเวลาในการก่อสร้างหากมีการส่งมอบ
งานล่าช้าสัญญาค้ าประกันดังกล่าวจึงไม่ครบ ๒ ปี เมื่อไม่ครบ ๒ ปี วิธีการแก้ไขต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างน าเงินไปช าระค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาค้ าประกัน ๒ 
เดือน หรือ ๓ เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเกี่ยวกับการค้ า
ประกันซึง่ถ้าจะให้ถูกต้องหนังสือค้ าประกันต้องเป็นการค้ าประกันจนกว่าผู้รับจ้างจะ
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญา ส่วนการค้ าประกันเป็นเงินสดนั้นไม่มีปัญหา 

ต่อไปเรื่องการสรรหาต าแหน่ง ใช้ค าว่าปลดล็อกในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน – 
๑๕ สิงหาคม ต าแหน่งว่างท่ีเราได้รายงานไปแล้ว ให้ด าเนินได้เลยเว้นแต่ต าแหน่งท่ี
ได้ระบุไว้ในหนังสือต้องปฏิบัติตามหนังสือ 

ปลัดสันติวัฒน์  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขท่ีบรรจุได้ ๒ เดือน แต่จะ                                  
    ย้ายถือว่าอยู่ในก าหนด ๖๐ วันหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องปลดล็อคหรือไม่ 
ปลัดจิระศักดิ์  เมื่อมีการย้ายต าแหน่งจะว่างนับต้ังแต่วันท่ีย้ายโดยสามารถโอนย้ายจากหน่วยงาน 
                               อื่นมาได้ 
ปลัดสันติวัฒน์  เมื่อมีการย้ายออกแต่มีคนท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งแทนแต่นายกไม่อยากให้ย้ายแต่ผู้                                    
                               ย้ายสามารถหาคนอื่นมาด ารงต าแหน่งแทน 
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ปลัดจิระศักดิ์ ต าแหน่งเข้าสู่ราชการปลดล็อกยกเว้นต าแหน่งท่ีปรากฏในหนังสือแนบท้าย ถ้า 
ต าแหน่งท่ีถูกปลดล็อคมีคนมาต ารงต าแหน่งนั้นแล้วย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีอื่นก็จะ
ถูกล็อคแต่แตกต่างจากการโอนย้ายท่ัวไปท่ีสามารถรับโอนย้ายเมื่อไม่มีก็ให้รายงาน
ภายใน ๖๐ วัน 

ปลัดสันติวัฒน์ กรณีท่ี ผอ.กองการศึกษาสอบผ่านระดับกลางและไปด ารงต าแหน่งแล้วต่อมามี 
หัวหน้าฝ่ายของท่ีอื่นมาสอบขอข้ึน ผอ.กองการศึกษา ๑ เดือน แล้วย้ายกลับไปท่ี
เดิม ต าแหน่งท่ีว่างจึงถูกล็อคแทนในกรณีนี้ ๑๕ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม เฉพาะ
ต าแหน่งท่ีถูกล็อคนี้สามารถรับคนใหม่ได้หรือไม่ 

ปลัดจิระศักดิ์  สามารถรับได้เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการปลดล็อค 

เรื่องท่ี ๑๐ เรื่องข้อหารือการปฏิบัติแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสามารถ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง โดยไม่ได้ก าหนดไว้ว่าให้แต่ต้ัง
ชาวบ้านประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยต้องแต่งต้ังข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ครบ ๓ คน ตามระเบียบก่อนหากจะต้ังประชาคมเข้า
ร่วมเป็นกรรมการสามารถแต่งต้ังได้เป็นดุลพินิจของหน่วยงาน 

เรื่องท่ี  ๑๑ การจัดท าร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ในเขต
เทศบาล หากเทศบาลใดประสงค์จะออกเทศบัญญัติก็สามารถใช้รูปแบบตามหนังสือ
นี้ หากมีเทศบัญญัติเดิมก็สามารถใช้ได้ต่อไปหากจะท าใหม่ก็ใช้แบบตามหนังสือได้ 

ต่อไปขอแนะน าท่านปลัดใหม่ของเทศบาลต าบลจตุรพักพิมาน  

ปลัดออนล่ี  สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว ออนล่ี  มาบกลาง   ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
ต าบลจตุรพักพิมานตามบัญชีกรมปี ๖๓ ซึ่งพื้นเพเป็นคนนครราชสีมาแต่อยู่ใกล้แถว
บุรีรัมย์การด ารงต าแหน่งท้องถิ่นครั้งแรกต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด และรองปลัดตามล าดับ จนมาถึงสอบ
ผ่านต าแหน่งนักบริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล สอบได้ล าดับท่ี ๑๑ 

ปลัดจิระศักดิ์   ขอเชิญแต่ละท่านได้แนะน าตัวเองครับ 

ปลัดสมพงษ์  ศักดิ์แสง ปลัดเทศบาลต าบลนาแซงเสลภูมิ ครับ 
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ปลัดอนันต์  เมาะราษี สวัสดีครับผมอนันต์  เมาะราษี  ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวงสุวรรณภูมิเดิมเป็นรอง
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ปลัดสถิตย์  ผมสถิตย์  ศรีสงคราม  ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขออนุญาตแนะน าตัวครับ 

ปลัดจิระศักดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

เรื่องท่ี  ๑๒ เรื่องหารือแนวทางการเบิกค่าเดินทางไปราชการมีผู้หารือเข้าไป กรณี 
อบจ.ยโสธร เป็นกรณีเดินทางไปสอบคัดเลือกโดยเป็นการเดินทางไปเลือกต าแหน่งท่ี
ว่างซึ่งไม่สามารถเบิกได้เป็นเรื่องส่วนตัวหากใครได้ท าการเบิกจ่ายให้น ามาคืนก่อนท่ี 
สตง.จะตรวจพบ 

ปลัดค าหล้า  ขอสอบถาม จ านวน ๒ ข้อ 

๑. เป็นลูก สท.สามารถมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลได้หรือไม่ 
๒. เป็น สท.ท่ีจดห้างหุ้นส่วนและ สท.เป็นลูกฝ่ายบริหาร สามารถมาเป็นคู่สัญญากับ  

                                   เทศบาลได้หรือไม่ 
ปลัดจิระศักดิ์ ๑. ในกรณีท่ีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ไม่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลได้ แต่ 

หากเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างภารกิจ สามารถท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งได้
เนื่องจากมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาตามระเบียบเนื่องจากในกรณี
ดังกล่าวมีแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองได้วินิจฉัยไว้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการมีส่วน
ได้เสียในสัญญาท่ีท ากับเทศบาลจึงไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับเทศบาลได้ 

๒. กรณีท่ีเป็น สท.ไม่สามารถมาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลได้เนื่องจากมีผลประโยชน์   
    ได้เสียในสัญญาท่ีท ากับเทศบาล ท้ังสองกรณีจึงไม่สามารถท าสัญญาจ้างได้ 

 

เรื่องท่ี ๑๓ เป็นกรณีท่ี อบต.รอบเมือง ฟ้องนายอ าเภอได้การจัดท าโครงการท่ีมี
ลักษณะเดียวกันเป็นโครงการถนนลาดยางวงเงิน ๒๐ ล้าน โดย อบต.จะรวม
โครงการดังกล่าวมาท าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียว แต่อ าเภอได้แย้งว่าไม่สามารถท า
ได้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมีสถานท่ีแยกต่างหากกันจะรวมท าการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวไม่ได้ อบต.จึงได้ฟ้องศาลปกครองในความเห็นดังกล่าว โดย
ศาลปกครองช้ันต้นได้มีค าพิพากษาว่าการท่ีนายอ าเภอส่ังนั้นไม่ถูกต้อง ต่อมาศาล
ปกครองสูงสุดได้กลับค าพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น ตามคดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๙/
๒๕๖๕ โดยวินิจฉัยว่าท่ีอ าเภอส่ังให้แยกจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นไปตามหลักแนวทางค า
พิพากษาเป็นไปตามแนวทางการบริหารราชการท่ีดี 
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เรื่องท่ี ๑๔ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโควิด มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ได้แจ้งว่าให้ อปท. ท่ีมีสถานพยาบาลในสังกัดท่ีประสงค์จะเบิกจ่ายเงินให้แจ้งไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข หากหน่วยงานใดจะเบิกจ่ายเบ้ียเส่ียงภัยโควิดท่ีจัดต้ังศูนย์ CI 
ให้สอบถามจังหวัด                              

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 

ปลัดจิระศักดิ์ การจัดงานเกษียณราชการ จะก าหนดจัดในเดือนกันยายนในส่วนค่าใช้จ่ายเคย  
ด าเนินการอย่างไรคนที่มาร่วมงาน ๑,๐๐๐ บาท โดยสถานท่ีจัดงานนั้นขอมอบให้
น้องป๊อบกับน้องอ้อยไปดูสถานท่ีจัดงานก่อน การเล้ียงส่งนั้นจะเล้ียงส่งเฉพาะปลัด
หรือรวมเจ้าหน้าท่ีอื่นด้วย ขอเชิญเสนอครับ 

 

ปลัดดวงตา   ขอเสนอว่าควรจัดท่ีร้อยเอ็ดเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง 
 

ปลัดจิระศักดิ์   มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ 
 

ปลัดจิระศักดิ์   ถ้าอย่างนั้นควรจัดท่ีร้อยเอ็ดครับ ส่วนสถานท่ีให้ไปดูก่อน มีท่านอื่นจะเพิ่มเติม  
                                หรือไม่หากไม่มีถือว่าครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
(ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวมะลิวัลย์  พันทองค า) 
                     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค) 
            ปลัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ                                                                                                         

-๑3- 


